

Số: 24-BCCB/QPTĐ

Đồng Hới, ngày 15 tháng 8 năm 2013

BÁO CÁO

Kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Văn bản số 270-HD/BPGV ngày 22/7/2013 của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Nay, Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh báo cáo với nội dung như sau:

I. Kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đến tháng 8 năm 2013.

1. Việc thực hiện Kế hoạch số 91-KH/ĐUK ngày 25/10/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW:

- Chi bộ đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 04-QĐ/CB ngày 15 tháng 11 năm 2012 và Quyết định số 16-QĐ/CB ngày 15/4/2013 về điều chỉnh lại việc phân công các thành viên Ban chỉ đạo).

- Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn và Thủ trưởng cơ quan đã có Quyết định ban hành tiêu chuẩn về đạo đức lối sống để thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Quyết định số 28/QĐ-QPTĐ ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Giám đốc Quỹ Phát triển đất)

- Theo đề nghị của BCD thực hiện cuộc vận động của cơ quan Quỹ, Chi bộ đã ban hành Kế hoạch triển khai tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Kế hoạch số 11/CB-QPTĐ ngày 27/12/2012)

- Do đặc điểm Chi bộ có số lượng đảng viên ít nên Chi bộ thống nhất đề BCD phân công 01 đồng chí thành viên làm thư ký tổng hợp giúp việc BCD mà không thành lập bộ phận giúp việc riêng.

2. Việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/TG ngày 21/12/2011 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về học tập chuyên đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị”;

- Cơ quan Quỹ Phát triển đất tỉnh thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh số 2225/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 và chính thức đi vào hoạt động từ 01/4/2012; Về tổ chức cơ sở đảng, Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối số 218-QĐ/ĐUK ngày 27/8/2012. Mặc dù mới thành lập nhưng Chi bộ đã khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế làm việc

và phân công công tác cho đảng viên trong Chi bộ; đồng thời tích cực triển khai ngay các công việc liên quan đến tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị như đã nêu tại Mục 1 ở trên.

- Kết quả trong tháng 9/2012, Chi bộ phối hợp cơ quan đã tổ chức quán triệt cho 8/8 cán bộ đảng viên, nhân viên quần chúng (đạt tỷ lệ 100% tại thời điểm đó) về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nội dung chuyên đề năm 2012. Trên cơ sở tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đã được ban hành để thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả thiết thực; gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa; xây dựng Chi bộ, cơ quan, đoàn thể theo mục tiêu trong sạch vững mạnh.

3. Việc thực hiện Quyết định 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- Về nội dung này, Chi bộ triển khai không chỉ trong sinh hoạt Chi bộ thường kỳ để quán triệt và đề ra các yêu cầu gắn với kiểm điểm trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; mà còn lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể cùng triển khai thực hiện. Cốt lõi là xác định rõ vị trí, trách nhiệm rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó nêu cao vai trò gương mẫu nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, người đứng đầu (từ mỗi phòng, ban đến Bí thư Chi bộ, Giám đốc quỹ). Trong điều kiện cơ quan mới thành lập, mọi hoạt động đều phải bắt đầu từ không đến có, khối lượng công việc nhiều, kinh nghiệm có hạn; môi trường công tác, yêu cầu, nhiệm vụ mới và biên chế buổi đầu có hạn. Tuy vậy, với ý thức tận tụy, trách nhiệm cao và thể hiện được tính nêu gương nên các cán bộ, đảng viên đến nhân viên quần chúng đều đã nỗ lực cố gắng tự giác chủ động khắc phục khó khăn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ; nhất là các đồng chí lãnh đạo, quản lý đã thể hiện rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trước thực hiện nhiệm vụ chung của Chi bộ, cơ quan cần phải hoàn thành và đã hoàn thành có chất lượng, hiệu quả. Nhờ đó, nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương ở Chi bộ đã được triển khai nghiêm túc và có kết quả thiết thực.

4. Gắn thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Cụ thể cách làm ở Chi bộ là:

- Xác định được vị trí, vai trò cơ quan Quỹ phát triển đất quản lý nguồn vốn hình thành từ tiền đấu giá cấp quyền sử dụng đất; đồng thời, được UBND tỉnh giao ủy thác quản lý Quỹ đầu tư địa phương. Thực chất cơ quan Quỹ là một tổ chức tài chính Nhà nước của chính quyền địa phương, quản lý tiền tệ và hoạt động tín dụng đầu tư của Nhà nước. Do đó, yêu cầu đặt ra là vừa phải quản lý chặt chẽ, theo đúng trình tự, thủ tục và chế độ quy định của Nhà nước để sử dụng có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; bảo đảm an toàn và phòng, chống thất thoát. Mặt khác, phải hết sức chú trọng thường xuyên giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và có cơ chế kiểm tra, giám sát lẫn nhau, nhằm đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương và phòng ngừa, chủ động đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực, những nhiễu nhương khác có thể xảy ra trong giao dịch, tiếp xúc làm việc

với tổ chức, công dân có liên quan. Một mặt khác cũng cần lưu ý, nếu thiếu đề cao trách nhiệm, không nắm chắc nghiệp vụ nên quản lý cho vay, cho ứng không tuân thủ quy trình, thủ tục, chế độ, chính sách Nhà nước đã quy định thì dễ dẫn đến buông lỏng vai trò kiểm tra, thẩm định dự án, tham mưu cho UBND tỉnh không đúng bản chất sự việc... đều có thể đưa đến hậu quả dự án vay, ứng tiền từ 02 Quỹ nhưng có thể không có khả năng hoàn trả nợ vay, nợ ứng, nguy cơ thất thoát vốn cao, do quản lý, sử dụng đồng vốn đó kém hiệu quả.

- Với cách đặt vấn đề đó, nên Chi bộ đã bám sát chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012 để lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên thường xuyên, liên tục; không chỉ dừng lại việc xây dựng, ban hành các văn bản mà quan trọng hơn là quá trình tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đó. Kết thúc năm 2012, nhận xét, đánh giá chất lượng đảng viên và công tác lãnh đạo của Chi bộ nói chung, gắn kết quả đợt triển khai kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW cho thấy: Chi bộ đã thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu của Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề ra; Qua phân loại, đánh giá: 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và Chi bộ được BTV ĐUK công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Cơ quan, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

5. Việc rà soát, bổ sung và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Do cơ quan mới thành lập và đi vào hoạt động hơn 01 năm và qua thực tế hoạt động cho thấy những chuẩn mực đạo đức, lối sống vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện mà chưa thật cần thiết phải rà soát, bổ sung.

6. Kết quả học tập chuyên đề năm 2013 và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, cơ quan, đoàn thể; Căn cứ Văn bản số 06-HĐ/BTC, ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013; Chi bộ đã tiến hành:

- Sơ kết kết quả thực hiện năm 2012.

- Đồng thời, triển khai nhiệm vụ năm 2013 “Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề “về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý; trong đó, có đề ra: mục đích, yêu cầu; nội dung hoạt động và liên hệ; hình thức tổ chức học tập trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể ở đơn vị và các bước tổ chức thực hiện. (Đã nêu tại Mục II của Báo cáo số 10-BCCB/QPTĐ, ngày 13 tháng 3 năm 2013, có gửi cho Ban Tuyên giáo Đảng Ủy Khối).

- Điểm đáng lưu ý, là trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, chuyên đề năm 2013, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan, trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị CNVC đầu năm; văn bản giao ước thi đua và Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ để xây dựng Bản tự nhận xét, và xếp loại kết quả thi đua phân đầu hoàn thành nhiệm vụ cho mỗi CBNV hàng tháng; với các tiêu chí cụ thể có liên quan đến kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2013 (có mẫu kèm theo); theo đó các phòng ban nhận xét xếp loại; Hội đồng Thi đua Khen thưởng rà

soát thông qua, báo cáo Giám đốc xem xét quyết định, gắn với khen thưởng thi đua kịp thời bảo đảm công khai, minh bạch. Bằng cách làm này cho thấy có kết quả thiết thực hơn nhất là cập nhật được tính liên tục của mỗi CBNV trong quá trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khắc phục hình thức.

7. Kết quả việc giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên. Đến nay, qua bình xét, xếp loại hằng tháng và tổng hợp 08 tháng đầu năm 2013: 100% CBNV đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện rèn luyện, phấn đấu theo “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến tại thời điểm này ở cơ quan chưa có CBNV vi phạm kỷ luật.

8. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Do đặc điểm Chi bộ cơ sở có số lượng đảng viên ít (5/12 CBNV); thực hiện Quy chế làm việc và phân công công tác đảng viên, chi bộ xác định ngoài Đ/c Bí thư và Đ/c đảng viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra; thì tùy vị trí công tác mỗi cán bộ đảng viên phải làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể thường kỳ để thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng, thẳng thắn chân tình và vì lợi ích chung. Đặc biệt, qua cơ chế tự nhận xét, xếp loại kết quả phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng đã ràng buộc trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi CBNV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải luôn có ý thức tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau để bằng những hành động, việc làm cụ thể sao cho được tập thể ghi nhận, biểu dương và phòng tránh, sửa chữa, khắc phục nếu có hạn chế, khuyết điểm. Cho đến nay ở chi bộ chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc vụ việc có tính chất phức tạp liên quan mất đoàn kết nội bộ hoặc vi phạm quy chế làm việc, vi phạm về thực hiện kỷ cương hành chính, lãng phí, tham nhũng hoặc về nếp sống văn minh theo các chỉ thị của BTV Tỉnh ủy và của Chủ tịch UBND tỉnh đã quy định.

9. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 17/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở đơn vị.

- Như nói ở trên, do xác định được vị trí, vai trò và với tính chất hoạt động của đơn vị, nên Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phù hợp tình hình, đặc điểm; cụ thể, ngoài việc chú trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống thì việc yêu cầu quan trọng khác là ra sức học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ mọi mặt để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới ngày càng cao hơn. Chi bộ cơ quan quan tâm cử CBNV dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn và khuyến khích việc chủ động nghiên cứu, tự giác học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn (như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam...); thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, học hỏi kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong quản lý, sử dụng 02 Quỹ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương, CBNV không ngừng tiến bộ, trưởng thành.

10. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và tuyên truyền về các điển hình và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến trong quá trình này.

- Như trên đã có báo cáo, Chi bộ tổ chức sơ kết kết quả thực hiện năm 2012, đồng thời quán triệt, triển khai nhiệm vụ “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2013 (Báo cáo số 10-BCCB/QPTĐ ngày 13/3/2013 của Chi bộ đã gửi Ban Tuyên giáo ĐUK). Ngoài ra hằng tháng trong sinh hoạt Chi bộ, cơ quan, đoàn thể đều thường xuyên liên hệ để nhận xét, đánh giá tình hình, có kế hoạch và biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, yếu kém.

- Căn cứ giao ước thi đua đề ra đầu năm cho từng quý, Chi bộ, chuyên môn, đoàn thể kịp thời biểu dương động viên khen thưởng tập thể, cá nhân đạt được thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

II. Đánh giá kết quả và những kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

1. Cách làm, mô hình nhận thấy có hiệu quả và những điển hình tiên tiến.

- *Về cách làm:* Trước hết, Chi bộ nhận thấy đây là cuộc vận động lớn phải chấp hành nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Bộ phận giúp việc của BTV Đảng ủy Khối; Thể hiện bằng việc cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng vào cuộc, tổ chức triển khai ở Chi bộ, cơ quan, đoàn thể theo đúng Kế hoạch. Trong đó, vai trò của Bí thư, Giám đốc, người đứng đầu các đoàn thể, các đồng chí là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp phải nghiêm túc thực hiện. Quá trình thực hiện phải theo phương châm kiên trì, bền bỉ và thường xuyên, liên tục; thông qua sinh hoạt Chi bộ, cơ quan thường kỳ, thông qua quá trình công tác cũng như lúc về sinh hoạt ở khu dân cư, luôn phấn đấu giữ gìn và phát huy vị trí, vai trò tiên phong gương mẫu bằng những việc làm thật cụ thể, thiết thực hằng ngày của người cán bộ, đảng viên là CBCS, VC Nhà nước. Làm được như vậy, chính là đã “Học tập và làm theo tư tưởng, tác phong và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- *Về mô hình:* Thông thường định kỳ hàng tháng đều có đánh giá tình hình và nhận xét kết quả hoạt động của cơ quan, qua đó liên hệ kiểm điểm cá nhân và kết quả tổng hợp chung dồn vào cuối năm; lúc này nếu quá trình theo dõi cập nhật không đầy đủ thì mặt tốt không thấy hết để phát huy cũng như mặt chưa tốt, yếu kém không được chỉ rõ đầy đủ; dẫn đến khuyết điểm, nhận xét, đánh giá không kỹ; chưa kể, ngại va chạm, nể nang, né tránh, buông xuôi hoặc góp ý một chiều mà không mạnh dạn phê bình góp ý cho đồng chí mình, nhất là đồng chí giữ cương vị lãnh đạo như trên đã nêu. Ở chi bộ, cơ quan có bước cải tiến là lãnh đạo chuyên môn quy định hàng tháng mỗi người phải tự nhận xét, phân loại mức độ phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ với một số tiêu chí rõ, ngắn gọn, dễ thực hiện; trên cơ sở đó phòng ban cho ý kiến và phân loại; tiếp theo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng rà soát bỏ phiếu xếp loại làm cơ sở cho Giám đốc xem xét quyết định. Với cách làm này, Chi bộ, lãnh đạo cơ quan và Ban Chỉ đạo có thể cập nhật và “đo lường” được diễn biến quá trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của mỗi cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, cụ thể hơn.

- Những tập thể và cán bộ, đảng viên được đề nghị biểu dương khen thưởng trong các phong trào thi đua 06 tháng đầu năm, trong đó bao gồm việc gương mẫu “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, như: Tập thể Phòng

Nghiệp vụ và các cá nhân: Đ/c Phạm Ngọc Tình - Kế toán Trưởng và Đ/c Lê Thị Thanh Nhân - Phó phòng Nghiệp vụ. Chính những gương tiên tiến này đã có sức thuyết phục CBNV trong cơ quan cùng nỗ lực cố gắng noi theo.

2. Ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

- **Ưu điểm:** Chấp hành nghiêm túc KH của ĐUK và quá trình triển khai luôn suy nghĩ để có cách làm phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan, với mô hình, bước đi thích hợp có hiệu quả thiết thực. Khắc phục hình thức hoặc làm chiếu lệ cho xong việc. Biểu hiện là đã xây dựng được hệ thống các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện. Việc đề ra cho mỗi CBNV có bản tự nhận xét, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng cũng đồng nghĩa là cụ thể hơn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 1973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; góp phần thực hiện ngày càng có kết quả việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở đơn vị.

- **Khuyết điểm:** Tuy thành lập BCD có đề ra Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhưng một số đảng viên là thành viên BCD chưa giành thời gian hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; dẫn đến tình trạng có thành viên BCD hoạt động không đều tay, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của BCD, của Chi bộ. Việc tổ chức hệ thống sổ sách để theo dõi quá trình thực hiện chưa đi vào nề nếp, thiếu hệ thống.

- **Nguyên nhân:** Đạt được kết quả bước đầu nêu trên do Chi bộ tuy số đảng viên còn ít (05 đảng viên/tổng số 12 CBNV) nhưng >50% đồng chí là cán bộ đã kinh qua công tác, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý; đạo đức, phẩm chất tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn và nhất là ý thức trách nhiệm cao nên đã nhanh chóng đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao; trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã thể hiện được ý thức chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUK và phát huy được vai trò gương mẫu. Nguyên nhân mặt yếu kém, khối lượng công việc chuyên môn nhiều, biên chế ít; nên một số công việc Chi bộ, đoàn thể phải kiêm nhiệm dẫn đến triển khai có lúc có khi còn chậm, chưa đầy đủ; chưa tạo được phong trào bề nổi nhất là các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao của các đoàn thể.

- **Biện pháp khắc phục:** Qua sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2012 và triển khai nhiệm vụ theo chuyên đề năm 2013 cũng như sơ kết kiểm điểm công tác đảng, chuyên môn, đoàn thể 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng còn lại cuối năm 2013, tập thể lãnh đạo đã nhận rõ và đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục cụ thể. Trước hết, mỗi CB, đảng viên được phân công là thành viên BCD phải khắc phục các hạn chế yếu kém vừa nêu. Phát huy các mặt đã làm được để làm tốt hơn nữa trong thời gian đến.

- **Bài học kinh nghiệm:** Trước hết là cấp ủy, bí thư phải chấp hành nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và KH triển khai của Đảng ủy Khối, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, Bộ phận giúp việc BTV Đảng ủy Khối; xây dựng hệ thống văn bản và lãnh đạo tổ chức thực hiện; đi đôi tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Chi bộ, của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cuối cùng phải tạo ra sản phẩm: chính

là kết quả đánh giá, phân loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ đảng viên cũng như của tổ chức cơ sở đảng.

Thể hiện qua bình xét phân loại thi đua từng người (A,B,C,D), mà tổng hợp chung là kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Chi bộ, cơ quan. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được xây dựng theo mục tiêu, yêu cầu trong sạch vững mạnh. Và, chính việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cũng chính là nội dung quan trọng góp phần chỉnh đốn, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) mà nay suy cho cùng cũng chính là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chủ đề mà Đảng ủy khối chọn làm mục tiêu của đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ trong năm 2013.

III. Những kiến nghị, đề xuất

1. Nếu được, đề nghị Ban Tuyên giáo, Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; trong đó tổng kết cho được những cách làm hay, mô hình tốt với tinh thần người thực, việc thực thông qua báo cáo các điển hình tiên tiến trong phong trào này. Khắc phục đánh giá thuần túy thông qua tổng hợp các báo cáo không phản ánh hết thực tế sinh động và phong phú ở cơ sở.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo, Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy khối nếu được thì nghiên cứu chuẩn hóa thống nhất quy định mẫu biểu các loại sau để hướng dẫn cho các tổ chức Đảng cơ sở thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện; cụ thể:

(1) Mẫu biểu “Bản thu hoạch, tự liên hệ và hướng phấn đấu rèn luyện của cán bộ đảng viên” thực hiện theo chuyên đề hàng năm. Nhằm giúp tổ chức Đảng ở cơ sở hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của đảng viên được thống nhất và thuận lợi hơn.

(2) Mẫu biểu “Các tiêu chí cần phải kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và xác định kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của tổ chức cơ sở Đảng” trong từng thời kỳ (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm); thông qua đó để xác định được trách nhiệm và kết quả mức độ thực hiện của mỗi tổ chức cơ sở đảng.

Trên đây là một số nội dung Chi bộ Quỹ phát triển đất tỉnh xin báo cáo theo yêu cầu của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Thường vụ Đảng ủy khối./.

Nơi nhận.

- Ban Tuyên giáo, BPGV BTV ĐUK
t/h CT 03-CT/TW;
- Đ/c Nguyễn Đức Dương, UVBTV,
CNUB KT, Trưởng Khối NC-TH;
- Bí thư ; BCĐ 03 Chi bộ
- Lưu VT, CB.

TM/CHI BỘ
BÍ THƯ



Hoàng Ngọc Hòa